



THAILAND



คำถามที่ถามบ่อยเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ 2020-21

❖ ผู้สมัครชาวต่างชาติจำเป็นต้องส่งคะแนน TOEFL และ SSAT ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนโรงเรียนเทเบอร์หรือไม?

ทางโรงเรียนต้องการคะแนนสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษจากนักเรียนต่างชาติทุกคน เราขอแนะนำให้นักเรียน รายงานคะแนนโทเฟล และ SSAT สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 สามารถรายงานคะแนน PSAT หรือ SAT แทนคะแนน SSAT ได้ นักเรียนต่างชาติที่ศึกษาในโรงเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี สามารถส่งเพียงคะแนน SSAT ได้ อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนขอแนะนำให้นักเรียนรายงานคะแนนโทเฟลด้วย

❖ โรงเรียนเทเบอร์เปิดรับสมัครระหว่างภาคการศึกษา (เดือนกุมภาพันธ์) หรือไม่? ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้หรือไม่? การเข้าชั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่?

ทางโรงเรียนไม่เปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงระหว่างภาคการศึกษา โรงเรียนเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในวันที่ 31 มกราคม สำหรับนักเรียนใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในเดือนกันยายนของปีเดียวกัน ทางโรงเรียนไม่เปิดรับนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนใหม่ส่วนมากเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในขณะที่บางส่วนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 การเข้าชั้นการศึกษาเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุญาต และเป็นขอแนะนำสำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตาม การเข้าชั้นภาคการศึกษานั้นจะต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดที่นักเรียนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน ปลายก่อนอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

❖ โรงเรียนเทเบอร์กำหนดคะแนน TOEFL และ SSAT ขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครชาวต่างชาติหรือไม่?

คะแนนขั้นต่ำของโทเฟลอยู่ที่ 80 คะแนนหรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับสัญชาติของผู้สมัคร โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนโทเฟลของเด็กนักเรียนต่างชาติที่จะเข้าศึกษาที่โรงเรียนในปีนี้อยู่ที่ 104 คะแนน สำหรับนักเรียนที่เข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ควรมีความระดับคะแนนสูงกว่าผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนี้ ในส่วนคณิตศาสตร์ของ SSAT นักเรียนควรมีคะแนนเกินเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 80 อย่างไรก็ตาม ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับคะแนนโทเฟลมากกว่า SSAT ในการพิจารณาและประเมินความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน ทางโรงเรียนจะพิจารณาจากคะแนนสอบ SSAT ส่วน verbal, ผลการเรียนภาษาอังกฤษ, จดหมายประเมินความเหมาะสมจากอาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ รวมไปถึงการสัมภาษณ์ ทางโรงเรียนจะไม่เปิด การสอนการสอน ESL (ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง) นักเรียนชาวต่างชาติทุกคนจะต้องเรียนคอร์ส ภาษาอังกฤษปกติ อย่างไรก็ตาม นักเรียนอาจลงเรียนหลักสูตร ELS (English Language Support) โดยเรียนสัปดาห์ละสองคาบ เป็นรายบุคคล เพื่อส่งเสริมทักษะการเขียน

❖ ทางโรงเรียนเทเบอร์รองรับการสัมภาษณ์ต่างประเทศหรือไม่

ทาง Admission Office และตัวแทนจาก International Center ของโรงเรียนมีกำหนดการเดินทางไปรับสมัครนักเรียนที่สนใจในยุโรป เอเชีย รวมไปถึงหมู่เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง โปรดติดตามข่าวสารทาง www.taboracademy.org ในหน้าของ Admission ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับการสัมภาษณ์ หากนักเรียนไม่สามารถเดินทางมาที่โรงเรียนได้ ขอให้นักเรียนใช้ Skype เพื่อติดต่อกับทางโรงเรียน ส่วนผู้สมัครจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ทางโรงเรียนขอให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านทาง Vericant ที่ www.vericant.com เพื่อบริการอนุมัติจากทางโรงเรียน และส่งคะแนน 100+ TOEFL ก่อนที่จะดำเนินการต่อในการทำใบสมัครของโรงเรียนในลำดับถัดไป

❖ โรงเรียนเทเบอร์ออกใบประกอบการขอวีซ่าสำหรับนักเรียน (I-20) เพื่อใช้ในการขอวีซ่าสำหรับนักเรียนกับทางสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลประเทศสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหรือไม่?

โดยสังเขปในแต่ละปีทางโรงเรียนได้ออก I-20 ให้กับนักเรียนชาวต่างชาติประมาณ 75 คน หลังจากนักเรียนตกลงเข้าศึกษาต่อเป็นนักเรียนใหม่ในเดือนเมษายน รวมทั้งส่งใบรับประกันทางการเงิน และสำเนาหนังสือเดินทางให้กับทางโรงเรียน ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนใหม่ชาวต่างชาติของโรงเรียนดำเนินการขอวีซ่าสำหรับนักเรียนได้สำเร็จ โรงเรียนถือว่านักเรียนอเมริกันที่อาศัยนอกประเทศและเดินทาง กลับภูมิลำเนาเป็นนักเรียนต่างชาติเช่นกัน

❖ โรงเรียนเทเบอร์กำหนดหรือจำกัดจำนวนนักเรียนจากแต่ละประเทศหรือไม่?

โดยทั่วไปแล้ว ทางโรงเรียนพบว่านักเรียนต่างชาติและผู้ปกครองประสงค์ที่จะไม่ให้มีจำนวนนักเรียนจากชาติเดียวกันมากเกินไป จนทำให้เกิดการแยกกลุ่มออกมาจากสังคมนักเรียนส่วนใหญ่ สำหรับโรงเรียนของเรา กลุ่มนักเรียนจากชาติเดียวกันที่มีจำนวนมากที่สุด มีนักเรียนประมาณ 8 คน (ยกเว้นนักเรียนจากประเทศจีนและเกาหลีใต้) ซึ่งทางเราใช้เป็นเกณฑ์โดยประมาณ ไม่ใช่กฎตายตัว ปัจจุบันมีนักเรียนสัญชาติเกาหลีและจีนศึกษาอยู่เป็นจำนวนชาติละ 20 คน เนื่องจากมีผู้สมัครจากประเทศดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีผลกระทบบางส่วนต่อการรับสมัครเข้าศึกษาต่อสำหรับนักเรียนสัญชาติเกาหลีและจีน เนื่องจากทางโรงเรียนประสงค์ที่จะควบคุมจำนวนนักเรียนที่มาจากประเทศเดียวกัน หรือจากอาณาเขตที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาราชการเดียวกัน

❖ โรงเรียนเทเบอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนชาวต่างชาติหรือไม่?

ความช่วยเหลือทางการเงินสำหรับนักเรียนต่างชาติมีจำนวนจำกัด โดยโรงเรียนจะพิจารณาจากความเหมาะสมของนักเรียน เนื่องจากทุนสนับสนุนในการเรียนของโรงเรียนส่วนใหญ่จะมอบให้กับนักเรียนชาวอเมริกัน จึงยากที่นักเรียนต่างชาติจะได้รับเงินสนับสนุนส่วนนี้